



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณะวนศาสตร์	ขอลดเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวนศาสตร์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ที่ประชุมฯ ให้ลดเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวนศาสตร์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาเกียรตินิยม ปี พ.ศ. 2551	ที่ประชุมมีมติอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2551 ดังนี้ 1. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร 2. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล 3. ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์ 4. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) แก่ นายไกร ตั้งสง่า 5. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเกษตร) แก่ Professor Dr.Masayuki KOIKE
	แต่งตั้งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สาโรช อังสุมาลินี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ สืบต่อจาก อาจารย์จรัสศักดิ์ พงษ์พิชญพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี	
	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและภารกิจของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยให้เพิ่มคำว่า “เกษตร” ในวิสัยทัศน์ “เป็นหนึ่งในผู้นำ ระดับนานาชาติทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร” และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย - นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชต์ ชมภูนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ - ผู้แทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - นายพิชิตชัย ผ่องอุดม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เลขานุการ	
		การกำหนดให้สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 3 หน่วยงานดังนี้ 1. คณะวิทยาศาสตร์ 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ที่ประชุมทราบ และกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบของรายงาน ควรจัดทำด้วยความประหยัด การจัดพิมพ์สี อาจจะไม่จำเป็นและสิ้นเปลือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้แจ้งให้ทราบว่า รายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์จะจัดทำในลักษณะรูปแบบที่สวยงามเพื่อใช้เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายนอกและห้องสมุด ซึ่งการจัดทำในลักษณะนี้แต่ละสถาบัน จะเน้นรูปแบบรายงานให้มีความน่าสนใจกับผู้อ่าน
3	อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการผู้เกษียณอายุ พ.ศ. 2551	เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
4	อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รายงานผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการ	เห็นชอบ
5	สำนักงานทรัพย์สิน	ขออนุมัติปรับโครงสร้าง สำนักงานทรัพย์สิน	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1. การกิจหลักของสำนักงานทรัพย์สินคือ หน่วยงานที่แสวงหารายได้และผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีการนำไปพิจารณาว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นด้วยวิธีใดบ้าง อาจสร้าง โครงการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น จัดให้มีหน่วยงานหารายได้ในสถานี่ฝึกนิตติหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งสามารถจะดำเนินการในรูปแบบธุรกิจ และนำรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นรายได้ของผู้ที่ทำงานประจำเพื่อให้ผู้ที่ทำงานประจำมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. ในอนาคตสำนักงานทรัพย์สินจะมีความสำคัญและมีบทบาทในการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย มากยิ่งขึ้นจึงควรมีการวางแผนและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินและมีการวางแผนพัฒนาหน่วยหารายได้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
6	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ของโครงการข้อ 1 ไม่ควรเขียนว่าเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา แต่ควรเขียนว่า เพื่อขยายช่องทางในการศึกษาต่อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายของนิตติภาคพิเศษสูงกว่านิตติภาคปกติ 2. โครงการฯ คิดค่าใช้จ่ายหลายรายการสูงมาก ทำให้จุดคุ้มทุนของโครงการฯ ค่อนข้างสูง จำนวนนิตติภาคพิเศษมากกว่าภาคปกติ จึงควรมีการพิจารณาทบทวนเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาและควรปรับจำนวนการรับนิตติทั้งภาคปกติและภาคพิเศษให้ใกล้เคียงกัน 3. จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าคณะเศรษฐศาสตร์เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร ในขณะที่เดียวกัน วิทยาเขตศรีราชามีการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตรเช่นเดียวกัน แต่เป็นหลักสูตรของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ถือเป็นการซ้ำซ้อนหรือไม่ 4. โครงการฯ มีอาจารย์สนับสนุนหลักสูตรค่อนข้างมาก น่าจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอน แต่ควรผลักดันให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 5. ขอให้คณะต่าง ๆ ที่มีโครงการภาคพิเศษ ตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทน ซึ่งไม่ควรจะเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน รวมถึงการดูแล การเรียนการสอนของคณาจารย์ในการสอนภาคปกติและภาคพิเศษให้ทัดเทียมกัน
7	คณะกรรมการพัฒนา การปฏิบัติราชการ	คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 และแนวทางการถ่ายถอดตัวชี้วัด สู่ระดับคณะ สำนัก สถาบัน	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
8	คณะวิทยาศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงแก้ไข และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาจุลชีววิทยา เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 (ต่อ)		รายงานผล โครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และผลกระทบต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	ที่ประชุมทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการพิจารณาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและนำเสนอผลงานวิจัยนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
9	คณะเกษตร	การอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิวิทยา (นานาชาติ)	กรรมการได้สอบถามถึงเหตุผลของความขัดข้องบางประการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้ชี้แจงว่าการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติเป็นเรื่องที่มีข้อพิจารณามากกว่าหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรนี้มีความเฉพาะเจาะจงและไม่เอื้อในด้านการตลาด เนื่องจากผู้ที่เรียนจบด้านภูมิวิทยาที่จะมาเรียนมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ประกอบกับความคุ้มทุนของหลักสูตรในระดับนี้เป็นไปได้ยาก ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
10	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 ตามแบบฟอร์มและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
11	กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่	รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการขยะมีพิษ ครั้งที่ 1 และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 โดยมีปริมาณขยะมีพิษจาก 9 หน่วยงาน รวม 11,371.85 กิโลกรัม และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 595,596.99 บาท โดยให้แต่ละหน่วยงานชำระ 50% คิดเป็นเงินรวม 297,798.53 บาท ซึ่งหน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงาน ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายให้ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว	ที่ประชุมทราบ และอธิการบดีได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาในสมัยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งเดิมหน่วยงานที่มีขยะมีพิษจำพวกสารเคมีจะถูกเก็บไว้โดยไม่ได้มีการทำลาย จึงได้วางแผนการบริหารการจัดเก็บขยะมีพิษของหน่วยงานในภาพรวม โดยในเบื้องต้นส่วนกลางจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 50% หน่วยงานรับผิดชอบ 50% ในอนาคตหน่วยงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และขณะนี้มีมหาวิทยาลัยฯ ไปได้ให้นโยบายแก้วิทยาเขตต่าง ๆ ไปดำเนินการในลักษณะเดียวกัน
12	ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา	รายงานกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมของศูนย์ออสเตรเลียศึกษา	ที่ประชุมทราบ
13	กองบริการการศึกษา	รายงานสรุปภาพรวมสำหรับ โครงการนำร่องประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาเชิงรุกใน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ
14	สำนักประกันคุณภาพ	รายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ และรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นรายงานที่มหาวิทยาลัยฯ จัดทำเมื่อสิ้นปีการศึกษา (เดือนพฤษภาคม) โดยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อนำมาแสดงผลการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตาม 7 มาตรฐานของ สมศ. ดังปรากฏใน ส่วนที่ 3 ของรายงาน และ 2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังปรากฏในส่วนที่ 4 ของรายงาน ซึ่งผลการประเมินทั้ง 2 ส่วนนี้จะมีตัวบ่งชี้ที่ทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน ในส่วนท้ายของรายงานจะแสดงข้อมูลพื้นฐานย้อนหลังผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2547 ปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละด้าน นอกจากนี้รายงานของหน่วยงานที่แยกตามรายละเอียดของกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น สำนักประกัน-คุณภาพ จะรวบรวมไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วย
15	ประธานสภาข้าราชการ มก.	- แจ้งว่าได้รับมอบจากที่ประชุมสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของการออกนอกระบบ ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ที่ผ่านกระบวนการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว และบางมหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น มีสถานภาพอย่างไร และได้มีการติดตามสถานการณ์หรือปัญหาของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้ว เพื่อเตรียมรองรับและแก้ไขปัญหาเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะออกนอกระบบอย่างไร เช่น กรณีเมื่อออกนอกระบบ สถานภาพของ	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)		<p>ข้าราชการจะเปลี่ยนเป็นพนักงาน สิทธิต่าง ๆ ที่พึงได้รับกลับไม่ได้รับตามเดิมหรือเรื่องค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งปกติจะได้รับค่าตอบแทน 2 เท่า แต่ถ้าเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน จะลดลงเหลือ 1 เท่า</p> <p>- อธิการบดีชี้แจงว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบมาโดยตลอด ทั้งเอกสาร สิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์ ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง พระราชบัญญัติฯ อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว สำหรับปัญหาดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จะติดตามและแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	
16	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	<p>- สอบถามสาเหตุเกี่ยวกับความนิยมของหลักสูตร Ex MBA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันค่อนข้างลดลงไปมาก เมื่อเทียบกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่า หลักสูตร Ex MBA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการบริหารและผลการดำเนินงาน โครงการนี้สร้างความสัมพันธ์และมีเครือข่ายที่ดีมาก แต่อาจจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น หลักสูตร Ex MBA ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) ได้</p> <p>เนื่องจากสถาบันดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย the Kellogg School of Management ของ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น และ the Wharton School ของ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย เป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจเทียบเคียงได้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น</p> <p>- อธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรลักษณะนี้ จึงทำให้ผู้เข้าศึกษามีทางเลือกมากขึ้น ประกอบกับคณาจารย์ผู้สอนก็มีส่วนในการตัดสินใจเข้าศึกษาเช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีการปรับปรุงด้านการเรียนการสอนและด้านคณาจารย์ผู้สอน ในหลักสูตร Ex MBA เพื่อให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป</p>	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี